

ประจำวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2557

นิวัฒน์ธำรงสั่งมีเงินจ่ายชานา 3.6 หมื่นล.

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/57 เป็นเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวต่อไป โดยในวันที่ 26 ก.พ. ครม. จะส่งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาหาก กกต. มีความเห็นว่าจะสามารถดำเนินการได้คาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินให้กับชาวนาโดยเร็วต่อไป

นายนิวัฒน์ กล่าวว่ รัฐบาลใช้ความพยายามทุกวิถีในการหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาที่นำข้าวโครงการรับจำนำและยังไม่ได้เงินซึ่งคิดเป็นวงเงินประมาณ 1.3 แสนล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงมีเป้าหมายที่จะระบายข้าวให้ได้เงินเดือนละ 8,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงการคลังก็มีแผนที่จะจัดหาเงินจากแหล่งต่างๆ เช่นการกู้เงินและการออกพันธบัตรให้ได้เงินประมาณ 1 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามการทำงานของกระทรวงการคลังมีขั้นตอนต่างๆซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ดังนั้นในช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้หากใช้เงินจากการระบายข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะได้ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทจะไม่สามารถจ่ายให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบมากนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงใช้วิธีการแก้ไขโดยการขออนุมัติงบกลางมาจ่ายให้กับชาวนาก่อน

อย่างไรก็ตามการขออนุมัติงบกลางเป็นการขอยืมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อนเท่านั้น โดยภายหลังจากที่ได้รับเงินที่กระทรวงการคลังจัดสรรหรือหากสามารถระบายข้าวได้เพิ่มเติมก็จะนำมาส่งคืนให้กับสำนักงานงบประมาณต่อไป ทั้งนี้สำนักงานงบประมาณมีการรายงานว่าขณะนี้ยังมีงบกลาง เหลืออยู่ประมาณ 6-7 หมื่นล้านซึ่งการนำเงินงบกลางมาหมุนเวียนจ่ายให้กับชาวนาในครั้งนี้จะไม่กระทบกับแผนการใช้งบกลางในอนาคต

"รัฐบาลคิดหาหลายวิธีและใช้ความพยายามในหลายทางในการหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาจนได้วิธีนี้ซึ่งก็มีความเหมาะสมเพราะเท่ากับใช้งบประมาณซึ่งเรามีเงินอยู่ในมือเมื่อรวมกับเงินที่ได้จากการระบายข้าวอีกในรอบเดือนก็จะมีเงินอยู่ในมือที่จะบริหารจัดการจ่ายให้กับชาวนาได้ซึ่งก็ถือว่าสบายใจขึ้น คือว่าไม่น่าจะถูกขัดขวางในการจ่ายเงินอีก หลังจาก กกต. เห็นชอบจะสามารถจ่ายให้กับชาวนาได้อย่างรวดเร็ว" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

เขากล่าวด้วยว่าในการจ่ายเงินให้กับชาวนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีระบบในการจ่ายเงินให้กับชาวนาอยู่แล้ว จึงไม่สามารถบอกได้ว่าชาวนากลุ่มใดจะได้เงินก่อนหรือหลัง เนื่องจากต้องดูตามลำดับการนำข้าวเข้าโครงการซึ่งชาวนาทั่วประเทศที่มีใบประทวนมีสิทธิจะได้เงินค่ารับจำนำข้าวตามลำดับใบประทวนที่ถืออยู่ซึ่ง ธ.ก.ส. มีหน้าที่ดูแลในส่วนนี้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'นิวัฒน์ธำรง'การันตีคืนคลัง 8 พันล.ต่อเดือน

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. มีการประชุม 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว คือ การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และ คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการหาแหล่งเงินเพื่อนำมาจ่ายหนี้ชาวนา มีเพียงแนวทางให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่า ได้มีมติให้กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอของบกลางต่อที่ประชุม ครม. วันนี้ (25 ก.พ.) วงเงินประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาช่วยชาวนาในโครงการนำข้าว หากกรม.อนุมัติก็ต้องเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาต่อไป

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า ในส่วนของวงเงิน 712 ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นจากครม.ครั้งก่อน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กกต. ทั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ จะเร่งดำเนินการระบายข้าว โดยคาดว่าจะสามารถนำเงินส่งคืนกระทรวงการคลัง ได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,000 ล้านบาท เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนจ่ายให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าว ส่วนแนวทางอื่นกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวถึงการระบายข้าวเดือนม.ค. ที่ผ่านมา สามารถระบายได้ 1 ล้านตัน คาดว่าเดือนก.พ. นี้ จะระบายได้อีก 1 ล้านตัน

"รัฐบาลยังคงมีสต็อกข้าวอีก 12-13 ล้านตัน โดยจะเร่งระบายข้าวให้ได้เดือนละ 1 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อเดือน และจะทยอยส่งเงินจากการระบายข้าวให้ได้เดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท การระบายข้าวต้องใช้เวลาดำเนินการ ที่ผ่านมามีเงินที่ใช้สำหรับโครงการรับจำนำข้าวจะมาจากเงินกู้ส่วนใหญ่ แต่ขณะนี้การกู้เงินติดปัญหา"

ขณะเดียวกัน นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า แผนการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงปลายเดือนก.พ.-ต้นเดือนมี.ค. 2557 คาดว่าจะระบายข้าวออกจากสต็อกรัฐบาลได้อีก 8 แสนตัน แบ่งเป็นการเปิดประมูลทั่วไป 3 แสนตัน ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ โดยจะเป็นการระบายเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีที่ยื่นความต้องเสนอซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลเข้ามา

นอกจากนี้ จะระบายอีก 3 แสนตัน ให้กับผู้ประกอบการที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากในประเทศ อยู่ระหว่างการเจรจาและจัดที่โออาร์ และอีก 2 แสนตัน เป็นการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ในสัปดาห์นี้ เชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์จะระบายข้าวได้ตามแผนที่กำหนดไว้เดือนละ 1 ล้านตัน ได้อย่างแน่นอน

"ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนก.พ. มีการระบายข้าวไปได้ 6 แสนตัน จะทำให้เดือนนี้กระทรวงฯ สามารถขายข้าวได้เป็นเงินประมาณ 2 หมื่นล้านบาท แต่การทยอยชำระตามสัญญาการส่งมอบ โดยกรมฯ ก็ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อจะระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลให้ได้มากที่สุด นำเงินมาจ่ายหนี้ให้กับชาวนา" นายสุรศักดิ์ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คต.ยืนยันไม่มีการระบายข้าวในราคาต่ำ และไม่ส่งออกไปทุ่มตลาดในอินโดนีเซีย

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวระบุว่ามีการส่งออกข้าวไทยภายใต้โครงการรับจำนำเพื่อไปทุ่มตลาดหรือขายในราคาต่ำกว่าทุนในประเทศอินโดนีเซีย จนส่งผลกระทบต่อข้าวของชาวนาอินโดนีเซียที่ถูกแย่งตลาดอย่างไม่เป็นธรรม และส่งผลถึงราคาข้าวโดยรวมในตลาดโลก จนทำให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวหลายประเทศได้แสดงความไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้น ในเรื่องนี้กรมการค้าต่างประเทศขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการนำเข้าข้าวของอินโดนีเซียโดยปกติแล้วจะนำเข้าโดยBULOG ซึ่งเป็นหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ในการนำเข้าและส่งออกข้าวของอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และรักษาระดับราคาข้าวในประเทศ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกระเบียบการนำเข้าโดยกำหนดให้มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศใน 2 ลักษณะ คือการนำเข้าข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา สำหรับประชาชนที่ยากจนและความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย(BULOG) จะเป็นผู้นำเข้าข้าวได้เท่านั้น และการนำเข้าข้าวชนิดพิเศษ โดยผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและกระทรวงการค้าอินโดนีเซียเท่านั้น ได้แก่การนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยข้าวเมล็ดสั้นข้าวบาสมาดิและข้าวเหนียว เป็นต้น

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวขาวคุณภาพปานกลางจากไทยโดยการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ อย่างไรก็ตามในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน อินโดนีเซียยังไม่มี การซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยเนื่องจากผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นและมีสต็อกข้าวเพียงพอ สำหรับข้าวไทยที่ส่งออกไปอินโดนีเซียเป็นข้าวชนิดพิเศษในช่วงดังกล่าว เช่น ข้าวหอมมะลิ (ประมาณ 1,000 เหยียดสหรัฐต่อตัน) ข้าวเหนียว (ประมาณ 870 เหยียดสหรัฐต่อตัน) ปลายข้าวเหนียว (ประมาณ 558 เหยียดสหรัฐต่อตัน) ซึ่งเป็นข้าวที่มีราคาค่อนข้างสูงและประเทศอินโดนีเซียไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ จึงไม่เป็นการทุ่มตลาดหรือแย่งตลาดภายในประเทศของชาวอินโดนีเซียอย่างที่เข้าใจ

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาตลาดเป็นเกณฑ์ และกำหนดราคาขายที่เหมาะสมตามคุณภาพมาตรฐานข้าวไทยที่ดีกว่าคู่แข่ง โดยในปัจจุบันราคาข้าวไทยเฉลี่ยประมาณ 440 เหยียดสหรัฐ ต่อตัน ซึ่งสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่าง เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 400 เหยียดสหรัฐ ต่อตันและ 419 เหยียดสหรัฐ ต่อตันตามลำดับ จึงขอยืนยันว่าไทยยังคงรักษาระดับราคาข้าวไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากข้าวไทยมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงกว่าคู่แข่งและยอมรับในตลาดโลก ดังนั้นข้าวที่กล่าวมานั้นจึงไม่ตรงกับความเป็นจริง น่าจะเป็นเพียงการสร้างกระแสที่มุ่งทำลายความเชื่อมั่นในข้าวไทยเท่านั้น

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ

อินโดฯ แฉไทยแอบขายข้าวสุดถูก

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซียออกโรงแฉ รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กระทำคามผิดฐานทุ่มตลาด ด้วยการแอบนำข้าวของชาวนาไทยมาจำหน่ายในราคาสุดถูกในแดนอิเหนาหวังใช้เป็นช่องทางระบายข้าวที่ล้นโกดังจากผลพวงของ โครงการรับจำนำข้าว ขณะที่สหรัฐฯ อินเดีย และเวียดนาม อาจยื่นฟ้องเอาผิดรัฐบาลไทยต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ฐานทุ่มตลาด ทำผู้ผลิตข้าวทั่วโลกเดือดร้อน

ข้าวสุดอื้อฉาวดังกล่าวซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านสื่อหลายสำนักของอินโดนีเซียในวันศุกร์ (21) ระบุว่า ผู้ที่ออกมาเปิดโปงเรื่องการทุ่มตลาดของรัฐบาลไทยในครั้งนี้ คือ บาชรุล ไชรี ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าต่างประเทศ ประจำกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซีย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูทโธโยโน

บาชรุล ไชรี แฉว่า พบข้อบ่งชี้และหลักฐานว่า มีข้าวของชาวนาไทยถูกนำมาทุ่มตลาดหรือขายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ในประเทศอินโดนีเซีย จนส่งผลกระทบต่อข้าวของชาวอินโดนีเซียที่ถูกแย่งตลาดอย่างไม่เป็นธรรม

เราพบว่าซีพีฟลายเออร์จากเมืองไทยนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลมาจำหน่ายในอินโดนีเซียในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าว พร้อมเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังสืบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ข้าวจำนวนมหาศาลกว่าหลายล้านตันของไทยที่เป็นผลพวงจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทยกำลังประสบปัญหาในการหาตลาดรองรับ หลังจากที่หลายประเทศตัดสินใจยกเลิกคำสั่งซื้อไปก่อนหน้านี้ ทั้งกรณีของจีน และอิรัก ที่เคยเป็นลูกค้ารายใหญ่สำหรับข้าว เมด อิน ไทยแลนด์

ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทยที่มีกำหนดจะสิ้นสุดในปลายเดือนนี้ถูกระบุว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ไทยสูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน ในตลาดโลก จากการที่รัฐบาลรับซื้อข้าวในราคาสูงเกินจริงจากชาวนาเพียงเพื่อหวังสร้าง คะแนนนิยมทางการเมือง

ด้าน Jakarta Globe สื่อดังของอินโดนีเซียระบุว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ซึ่งมีสถานะเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการในเวลานี้ กำลังพยายามนำข้าวที่รับจำนำจากชาวนาไทยออกไปจำหน่ายในราคาสุดถูก เพื่อระดมเงินมาจ่ายให้กับชาวนาจำนวนหลายล้านคนที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวของรัฐ จนเกิดการลุกฮือของชาวนาไทยเพื่อต่อต้านรัฐบาล ช้าเดมิวิกฤตทางการเมืองของไทยให้เลวร้ายยิ่งขึ้น

สื่อตั้งแต่นิโหนายังระบุว่า รัฐบาลไทยได้ระบายข้าวออกไปแล้วเกือบ 1 ล้านตันจากโกดังของตนในเดือนกุมภาพันธ์นี้และเตรียมระบายข้าวอีกกว่า 500,000 ตันในสัปดาห์หน้า โดยข้าวเกือบทั้งหมดจะถูกโยกขายในราคาที่ต่ำเตี้ย ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโดยรวมในตลาดโลก และทำให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวหลายรายเริ่มแสดงความไม่พอใจ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

จำนำป่วนโลกราคาข้าวตั้งอิเหนาชัดไทย

เมื่อวันศุกร์ สำนักข่าวต่างประเทศ ต่างจับตาดูการเคลื่อนไหวขบวนเข้ากรุงเทพบหา นครของเกษตรกรชาวนาไทยรวมถึงแควตงตลาดข้าวในเอเชียเอง ทั้งผู้ส่งออกและผู้ผลิตข้าวก็ให้ความสนใจกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลรักษาการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าหากโครงการนี้สิ้นสุดลงภายในสิ้นกุมภาพันธ์นี้ และไม่มีการต่ออายุโครงการ จะทำให้ข้าวไทยราคาถูกลงหลาย ล้านตันจะไหลเข้าสู่ตลาด เนื่องจากชาว นาต้องระบายผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

เว็บไซต์ข่าวธุรกิจดีเอจมาเลเซีย รายงานทัศนะของก๊วยเซียวหลุง ส.ส.จากเมืองอลอร์สตาร์ รัฐเกดะห์ของมาเลเซีย ว่าการยุติโครงการรับจำนำข้าวของไทยจะทำให้ข้าวหลายล้านตันหลังไหลเข้าตลาดโลก จะกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในมาเลเซียอย่างมาก แม้บริษัทผู้ค้าข้าวรายใหญ่ของประเทศอย่างบริษัทเบอร์นาส จะทำกำไรมาจากการนำเข้าข้าวราคาถูกลงก็ตาม

ส.ส.ผู้ยื่นข้อท้วงติงความวิตกกังวลของชาวนาข้าวในมาเลเซียว่า ข้อมูลปี 2551 มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวนา 142,357 ราย แต่เมื่อไทยสิ้นสุดโครงการรับจำนำ ข้าวไทยจะหลังไหลสู่ตลาดโลก เพราะชาวนาไทยไม่สามารถจำนำข้าวทุกเมล็ดกับรัฐบาลในราคาตันละ 15,000 บาท หรือ 1,521.9 ริงกิตได้อีกต่อไป

"เมื่อโครงการนี้เลิกไป เกษตรกรส่วนใหญ่จะถูกบังคับให้ขายข้าวในตลาดเปิดด้วยราคาที่ต่ำกว่านี้มาก ราว 8,000-9,000 บาทต่อตัน เพราะรัฐบาลไม่มีโกดังเพียงพอ" เขากล่าว พร้อมเตือนว่า ผลกระทบจากไทยส่งให้ราคาข้าว 5% ตกต่ำที่สุดในรอบ 7 ปีเหลือ 1,155 ริงกิตต่อตัน หรือราว 11,400 บาท ส.ส.มาเลเซียเสริมด้วยว่า เวียดนามและอินเดียจะได้รับผลกระทบด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดมาก "ดูจากสถานการณ์ในตลาดระหว่างประเทศแล้ว ราคาข้าวในมาเลเซียคงจะถูกถล่มมาก" เขายอมรับ

อีกด้านหนึ่ง จากการ์ตาโกลบราย งานคำกล่าวของบาซูลู ไชรี อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์อินโดนีเซีย ว่ารัฐบาลพบสัญญาณการท่วมตลาดข้าวในอินโดนีเซีย "มีสิ่งบ่งชี้ว่าซัพพลายเออร์ข้าวของไทยส่งออกข้าวมาขายที่อินโดนีเซียในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน" เขากล่าวต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นการกระทำของบริษัทใด หรือขายในปริมาณเท่าใด "พวกเขาขายข้าวของเขาในอินโดนีเซียที่ราคาต่ำกว่า"

รายงานกล่าวว่า รัฐบาลไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการนี้ และยังคงเผชิญเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองอีก ทำให้ไม่มีทางเลือกมากนัก นอกจากลดราคาข้าวลงเพื่อระดมเงิน ผู้ค้าหลายรายกล่าวว่า ใน เดือน ก.พ.นี้ไทยขายข้าวในสต็อกไปเกือบ 1 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวตลาดโลกตกตามไปด้วย ไทยยังวางแผนจะขายข้าวอีก 500,000 ตันสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ดี เบน ซาเวจ กรรมการผู้จัดการบริษัทแจ็กสันสันแอนดีโค ในกรุงลอนดอน แย้งคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียผู้หนึ่งว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ท่วมตลาด แต่เป็นปัญหาราคาข้าวในตลาดโลกกำลังตกลงต่ำกว่าราคาในตลาดของประเทศ ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียวิตก เพราะเกษตรกรกำลังคับแค้นใจที่ขายข้าวไม่ได้ราคา

กระนั้น สหรัฐอเมริกาและบางประเทศเริ่มส่งเสียงเตือนในองค์การการค้าโลกกัน (ดับเบิลยูทีโอ) แล้ว เนื่องจากเห็นว่าไทยขาดความโปร่งใสทั้งในสต็อกและการขายข้าว ผลกระทบต่อตลาดข้าวโลกยัง คาดว่าจะส่งให้อินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออก รายใหญ่สุดในปี 2555/56 และเวียดนามซึ่งขายข้าวมากเป็นอันดับ 2 จะขายข้าวได้น้อยลงในปี 2557 นี้ โดยอินเดียซึ่งส่งออกข้าวรวม 10 ล้านตัน คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวถึง 106 ล้านตันในปี 2556/27 เพิ่มขึ้น

จาก 105 ล้านตันของปีก่อน ส่วนเวียดนามก็คาดว่ายอดส่งออกข้าวเดือนมกราคม-มีนาคมจะลดลงถึง 1 ใน 4 เนื่องจากผู้ซื้อจากแอฟริกาหันไปซื้อข้าวไทยที่ราคาถูกกว่า

นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงการขายข้าวราคาถูกในอินโดนีเซียว่า ไม่มีมูลความจริง เพราะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ไทยไม่เคยไปเร่ขายข้าวให้อินโดนีเซียในราคาต่ำแน่นอน ขาวนี้ถือไม่มีความมูลความจริง เป็นการสร้างข่าวในอา กาศมานานแสนอน จึงไม่อยากจะแก้ข่าวลักษณะนี้ ใครอยากจะทำอะไรก็ทำ เพราะข้อเท็จจริงแล้วคือ เราไม่เคยไปเร่ขายข้าวในราคาต่ำแน่นอน

"สามารถฟ้องร้องได้ แต่คิดว่าไม่มีหลักฐานและแหล่งข่าวที่ชัดเจน ยืนยันว่า ไทยขายข้าวตามภาวะตลาด ไม่มีการทุ่มตลาด และหากฟ้องร้องจริงกรมการค้าต่างประเทศพร้อมเตรียมข้อมูลหลักฐานชี้แจงต่อองค์การการค้าโลก" นายสุรศักดิ์กล่าว

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ปรา ศรีบนเวทีแยกศาลาแดงสีลม ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ว่า สันนิษฐานว่ามีกระ บวนการลักลอบขายข้าว และเป็นไปได้ 2 กรณี คือ 1.ฮั้วประมูลแบบกลุ่มปิดในราคาถูก และ 2.ลักลอบขายข้าว โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับสต็อกลม จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน

ก่อนหน้าสื่อก็มุงพู่ชาก็ออกมาแนะนำเสนอข่าวในทำนองเดียวกันว่า ได้รับผล กระทบจากการระบายสต็อกข้าวของไทยที่ไปขายข้าวราคาถูก ทำให้การส่งออกข้าวก็มุงพู่ชาก็มีผลกระทบ รวมทั้งเวียดนาม ก็ได้แสดงความกังวลกรณีผู้ส่งออกข้าวไทยไปเสนอขายข้าวสารสต็อกเก่าของรัฐบาลในราคาเพียง 370 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งต่ำกว่าราคาขายของเวียดนามที่ขายประมาณ 405-410 ดอลลาร์/ตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์เร่งระบายข้าวตั้งเป้าไม่ต่ำ 1 ล้านตัน/เดือน

นายยรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจข้าวในโกดังกลางที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่โกดังกลาง ห้างหุ้นส่วน ไฟฟูมวิวัฒน์ จำกัด และ บริษัท มหาทรัพย์ฟีด จำกัด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยยืนยันว่า ข้าวในสต็อกของรัฐบาลยังอยู่ครบ และมีคุณภาพที่ดี ไม่ได้เสื่อมคุณภาพ เพราะตรวจวัดคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และโรงสี และคลังที่เข้าร่วมโครงการ ได้จัดเก็บดูแลคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน หากผู้ส่งออกรายใดสงสัยสามารถมาตรวจคุณภาพก่อนได้

นายยรรยง กล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้ระบายข้าวต่อเนื่อง เพื่อเร่งนำเงินมาจ่ายในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งในสัปดาห์หน้า จะเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป จำนวน 500,000 ตัน และในวันที่ 26 ก.พ.จะเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ เอเฟท อีกกว่า 200,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ ฤดูกาลใหม่ ปี 56/57 ซึ่งคาดว่าจะตั้งแต่เดือน ก.พ.เป็นต้นไป จะระบายข้าวได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000,000 ตัน และสามารถส่งเงินคืนคลังได้เดือนละ 10,000 ล้านบาท

ส่วนที่อินโดนีเซีย โจมตีไทยว่า ขายข้าวในราคาต่ำ ซึ่งถือว่าการทุ่มตลาดนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะข้าวไทยราคาแพงกว่าหลายประเทศ มีคุณภาพที่ดี รวมทั้งไม่กังวลหากประเทศอื่นๆ จะยื่นฟ้องไทยต่อองค์การการค้าโลก หรือ WTO เพราะไทยก็มีหลักฐานชี้แจง ส่วน โครงการรับจำนำข้าวกำลังจะปิดลงในวันที่ 28 ก.พ.นี้ รัฐบาลคงต้องหยุดรับจำนำสำหรับฤดูกาลปีไว้ก่อน เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการ ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการ ดังนั้นวิธีการช่วยเหลือชาวนา อาจจะต้องเป็นไปในรูปแบบอื่นแทน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ผู้ส่งออกห่วงข้าวโกดังเสื่อม กระทบต่อความเชื่อมั่น สินค้าไทยในตลาดโลก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตามที่มีข่าวที่ออกมาจากปากรัฐมนตรีของรัฐบาลอีกเรื่องจะหยุดซื้อข้าวไทยเพราะข้าวไทยมีปัญหาเรื่องคุณภาพจากที่มีการผสมข้าวเก่าลงไป

และปัญหาน้ำหนักที่หายไป ทำให้อิรักหันมาซื้อข้าวจากอูรุกวัย และสหรัฐอเมริกาแทน ทั้งๆ ที่ราคาข้าวแพงกว่าไทย นั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ผู้ส่งออกข้าว ก็กังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโอกาสการขายข้าวของไทยในอนาคต

ดังนั้นทางรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ จะต้องรีบไปติดต่อกับทางรัฐบาลอิรักเพื่อจะช่วยเหลือทางแก้ปัญหานี้ และเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าทางรัฐบาลอิรัก ยังคงต้องการซื้อข้าวไทยอยู่ เนื่องจากข้าวไทยราคาถูก และคนอิรักเองก็นิยมบริโภคข้าวไทยเห็นได้จากช่วงต้นปีที่ผ่านมา ราคาข้าวขาวของไทยอยู่ที่ 520-530 เหรียญสหรัฐต่อตัน ห่างจากเวียดนามเกือบ 100 เหรียญสหรัฐ แต่เขาก็กังยินดีซื้อข้าวจากไทย

นอกจากนี้พบว่า ยอดส่งออกข้าวไทยไปอิรักปี 2556 ส่งออกได้ดีมากในครึ่งปีแรก แต่มาหยุดไปในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งหากไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าว ในปีที่ผ่านมา ซึ่งไทยน่าจะส่งออกข้าวไปอิรักได้ถึง 1 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากอิรักมีความต้องการนำเข้าข้าว 1.5-1.6 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

“ปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวในโกดังรัฐบาลที่เก็บไว้นานจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่ตั้งราคาจำนำไว้สูงกว่าราคาตลาด ได้เคยปัญหามาแล้วก่อนหน้านี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในช่วงที่รัฐบาลนี้ เริ่มโครงการรับจำนำข้าว โดยทางการอินโดนีเซีย เคยปฏิเสธข้าวไทย จำนวนประมาณ 3-4 หมื่นตัน ในการทำสัญญาซื้อข้าวจีทูจี ระหว่างองค์การปลูกของอินโดนีเซีย (BULOG) กับ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายไว้ จำนวนประมาณกว่า 3 แสนตัน ซึ่งทาง อคส.ได้มอบหมายให้ผู้ส่งออกรายหนึ่ง เป็นผู้ปรับปรุงข้าวและขนส่งข้าวไปให้อินโดนีเซีย”

นายชูเกียรติกล่าวว่า หากพูดถึงการส่งออกข้าวในภาพรวมของไทยขณะนี้ ยังไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าว หากเป็นการส่งออกโดยภาคเอกชน เนื่องจากเอกชนจะระมัดระวังมากเรื่องคุณภาพสินค้าเพราะมีการทำ Branding ซึ่งการส่งออกจะต้องเข้มงวดเรื่อง การให้ surveyor ตรวจสอบคุณภาพข้าว

“ข้าวขาวในโกดังรัฐบาลมีปัญหาข้าวเน่า และข้าวเก่า นั้น ที่ทราบมาเป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นกับข้าวในประเทศมากกว่าข้าวที่ส่งออก” นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดึงโรงสีประมูลข้าว 5 แสนตัน พาณิชย์เปิดที่โออาร์สัปดาห์หน้ายื่นส่งมอบ"อิหฺร่าห"แห่

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะเปิดการประมูลข้าวโดยให้โรงสียื่นคำสั่งซื้อเข้ามายังกรม ปริมาณ 5 แสนตัน ซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำเงื่อนไขการประมูล (ที่โออาร์) เพื่อให้เป็นไปตามที่โรงสีต้องการ

สำหรับการขายข้าวให้บริษัทต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ตั้งเป้าจะสามารถระบายข้าวรวมทุกวิธีได้เดือนละ 1 ล้านตัน ซึ่งช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา ได้ระบายข้าวออกไปแล้วรวม 1 ล้านกว่าตัน

ส่วนการเปิดให้เอกชนร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาลปริมาณรวม 467,623 ตัน แบ่งเป็น 3.67 แสนตัน เพื่อการส่งออกและภายในประเทศ และข้าวขาว 5% จำนวน 1.0 แสนตัน เพื่อการส่งออก ซึ่งมีเอกชนเสนอชื่อ รวม 18 ราย ได้ต่อรองราคาแล้ว และเสนอนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ พิจารณานุมัติขายข้าวให้เอกชน 10 ราย ปริมาณเกือบทั้งหมดที่เปิดประมูล ยกเว้นปลายข้าวที่มีผู้สนใจเสนอชื่อเพราะเป็นข้าวเก่า

นอกจากนี้ได้อนุมัติให้ผู้ส่งออกที่เสนอผ่านวิธีแจ้งคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ปริมาณรวม 5 แสนตัน ทำให้การระบายข้าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณรวม 6 แสนตัน มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า โรงสีได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการรวม 10 ราย ที่สนใจซื้อข้าวจากรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวจากปีการผลิต 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณรวม 5 แสนตัน ซึ่งเป็นไปตามที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลต้องการให้เอกชนร่วมซื้อข้าวจากรัฐให้มากขึ้น

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ปริมาณ 2.27 แสนตัน ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต)

แบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 1.67 แสนตัน และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 6 หมื่นตัน มีผู้ประกอบการให้ความสนใจยื่นขอเสนอราคาส่วนต่าง 17 ราย ผลเบื้องต้นเสนอขายให้เอกชน 10 ราย ปริมาณรวม 1 แสนตัน มูลค่า 1,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอ รว.พาณิชย์พิจารณาเห็นชอบ

นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการนำผู้ประกอบการไทยเดินทางเยือนอิหร่าน เพื่อแสวงหาช่องทางขยายมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศว่า ภาครัฐและเอกชนอิหร่านพร้อมสนับสนุนการขยายความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะแหล่งนำเข้าวัตถุดิบ การลงทุนในต่างประเทศพร้อมกันนี้ไทยยังได้ยืนยันถึงความพร้อมในการส่งมอบข้าว จำนวน 278,283 ตัน (150 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่อิหร่านได้ทำความตกลงซื้อไว้ในปี 2554

[ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

แฉข้าวเขมรทะลักพิจิตร

เมื่อวันเสาร์ พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี รองประธานกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะได้เดินทางมาร่วมประชุมกับนายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการข้าวระดับจังหวัด (กขจ.) เพื่อติดตามตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและตรวจสอบสต็อกข้าวสารในโกดังของจังหวัดพิจิตร

พล.ต.ท.ยุทธนาเผยว่า เหตุที่ต้องมาจังหวัดพิจิตร เนื่องจากสืบพบว่าฤดูกาลจำนำ ข้าวในปีที่ผ่านมาที่จังหวัดพิจิตรมีโรงสี ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอตะพานหินได้มีการลักลอบนำเข้าปลายข้าวจากประเทศกัมพูชาที่ใช้วิธีผ่านศุลกากรเสียภาษีเป็นปลายข้าวเพียง แค่ กก.ละ 1 บาท โดยนำบรรทุกรถสิบล้อ เข้ามามากถึง 4 หมื่นตัน แต่ข้าวที่นำเข้ามานั้นก็กลับเป็นข้าวสารผสมกับปลายข้าว จากนั้นมาเข้าขบวนการคัดแยกปลายข้าวกับข้าวสาร 5% ซึ่งสันนิษฐานว่านำไปเวียนเทียนในการจำนำข้าวฤดูกาลที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดี ซึ่งมีข้าราชการระดับอธิบดีของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

"กรรมวิธีที่แยบยลนี้ เป็นความร่วมมือของอริบตีท่านหนึ่งที่เซ็นใบอนุญาตให้พ่อค้าข้าวไ่วล่งหน้าถึง 10 ใบ จากนั้นก็ใช้กองทัพรถสิบล้อบรรทุกปลายข้าวผสมกับข้าวสารคุณภาพเกรดต่ำวิ่งมาส่งที่โรงสีในเขตอำเภอตะพานหิน โรงสีแห่งนี้ก็เหมือนกับเป็นที่พักของเถื่อน จากนั้นก็เข้าขบวนการแยกข้าวที่หนึ่งใส่กระสอบส่งไปให้กับโรงสีต่างๆ ที่อาจซื้อไปประทอนของชาวนาหรือเพิ่มปริมาณผลผลิตของชาวนาที่เป็นเท็จ จากนั้นก็เอาข้าวจากเขมรที่ซื้อเข้ามาเพียงแค่ตันละไม่กี่พันบาทเอาไปส่งมอบเข้าคลังสินค้า ได้มูลค่าตันละเกือบ 2 หมื่นบาท"

เขากล่าวว่า กว่าจะนำข้าวจากเขมรมาถึงพิจิตรได้ ผ่านด่านตำรวจภูธร ผ่านด่านตำรวจทางหลวงมาได้ด้วย การจ่ายเบี้ยบายรายทาง เพราะข้าวเหล่านี้สามารถสร้างกำไรได้ถึงรถสิบล้อละ 2 แสนบาท ทำให้รัฐบาลได้ข้าวสารต่อคุณภาพราคาแค่หลักหมื่น ขาดทุนเห็นๆ กว่า 10 เท่า ที่สำคัญคณะกรรมการข้าวระดับจังหวัดของพิจิตรจะมาอ้างไม่รู้ไม่เห็น ไม่ทราบ คงเป็นไปไม่ได้ แต่ในเบื้องต้นคดียังอยู่ในระหว่างสอบสวน จึงไม่สามารถเปิดเผยกับสาธารณชนไปได้มากกว่านี้

พล.ต.ท.ยุทธนา กล่าวว่า การมาตรวจราชการในครั้งนี้ ก็เพื่อจะให้นายสุรชัยที่เพิ่ง ย้ายมารับตำแหน่งได้ไม่นาน และไม่ได้เกี่ยว ข้องว่าจะต้องสืบสวนต่อไป และควรระวัง กันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก ที่สำคัญจะต้องนำคดีมาลงโทษให้จงได้ เพราะถือเป็นการทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ จนทำให้ชาวนาเดือดร้อนจนเป็นเหตุวุ่นวายอยู่ในขณะนี้

ในส่วนของนายมงคล สุกใส ปลัดจ้ง วัตพิจิตร ก็ได้รายงานต่อกรรมการการ เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ว่าผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 54/55 นั้น จังหวัดพิจิตรได้แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเก็บไว้ในคลังสินค้ากลางจำนวน 10 หลัง

ปี 54/55 มีข้าวสารขาว 5% จำนวน 388,947 กระสอบ ชนิดปลายข้าวขาวเอราวัณเลิศจำนวน 12,703 กระสอบ, ข้าวขาวหอมจังหวัดจำนวน 44.040 กระสอบ, ข้าวขาวหอมมะลิ 100% จำนวน 645,998 กระสอบ, ข้าว

เหนียว (ยาว) จำนวน 139,790 กระสอบ และชนิดข้าวเหนียว (สั้น) จำนวน 10,570 กระสอบ ปี 55 ซึ่งเป็นโครงการข้าวเปลือกนาปรังแปรรูปเป็นข้าวสารเก็บไว้ในคลังสินค้ากลาง จำนวน 21 หลัง มีปริมาณเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 1,089,625 กระสอบ และชนิดปลายข้าวขาวเอราวัณเลิศจำนวน 466,553 กระสอบ ปี 55/56 ซึ่งเป็นโครงการข้าวนาปีแปรรูปเป็นข้าวสารเก็บไว้ในคลังสินค้ากลางจำนวน 28 หลัง และ ไซโลจำนวน 2 ลูก เป็นข้าวขาว 5% จำนวน 1,892,585 กระสอบ, ชนิดปลายข้าวขาวเอราวัณเลิศจำนวน 494,669 กระสอบ, ชนิดข้าวขาวหอมจังหวัดจำนวน 493,165 กระสอบ, ชนิดข้าวหอมจังหวัดจำนวน 18,959 กระสอบ, ชนิดข้าวหอมมะลิ 100% จำนวน 213,494 กระสอบ, ชนิดข้าวเหนียวจำนวน 343,634 กระสอบ, ชนิดข้าวหอมมะลิจำนวน 19,800 กระสอบ, ชนิดข้าวหอมมะลิจำนวน 17,204 กระสอบ และชนิดปลายข้าวเหนียวจำนวน 35,888 กระสอบ

ปี 56/57 แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเก็บไว้ในคลังสินค้ากลาง 24 หลัง และไซโล 19 ลูก เป็นข้าวขาว 5% จำนวน 540,962 กระสอบ, ชนิดข้าวขาวหอมจังหวัดจำนวน 326,222 กระสอบ, ข้าวหอมมะลิ 100% จำนวน 273,199 กระสอบ และชนิดข้าวเหนียวจำนวน 75,861 กระสอบ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ทำห้คณะกรรมการฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณข้าวของจังหวัดพิจิตร โดยรวมแล้วมีมากมาย มหาศาลเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งที่พื้นที่ทำนา ของจังหวัดพิจิตรก็มีเท่าเดิม ซึ่งโดยบวกเลข จำนวนข้าวทุกชนิดที่อยู่ในคลังสินค้า ก็จะเห็น ได้ว่า จังหวัดพิจิตรมีข้าวเก็บไว้มากถึง 7,542,868 กระสอบ (ข้าวเหนียวในจังหวัดพิจิตรไม่มีปลูก แต่เป็นข้าวที่นำมาจากภาคอีสานมาเช่าเก็บในโกดังข้าวที่พิจิตร ที่มีบริษัทรับฝากข้าวใหญ่ๆ แต่ไม่เก็บบริษัท ซึ่งเป็นของไซโล บ.เคทีบี อะโกร จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.บางมูลนาก รับฝากข้าวไว้มากถึง 20 ถึงไซโล ในปริมาณไซโลละ 12,000 ตัน นอกนั้นก็เป็คลังสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จะได้ลงในรายละเอียดเพื่อตรวจสอบต่อไป

วันเดียวกัน นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจโกดังกลางข้าวของรัฐบาล 2 แห่งในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟปฐมวิวัฒน์ และ บจก.มหาทรัพย์ฟีด เป็นสถานที่เก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 พบว่า จำนวนข้าวไม่ได้สูญหายตามกระแสข่าว และข้าวยังมีคุณภาพ ไม่ได้เน่าเสียแต่อย่างใด เนื่องจากได้รับการดูแลจากหัวหน้าคลังและถูกตรวจสอบจากเซอร์เวเยอร์ จึงไม่ยอมให้ผู้ส่งออกข้าวกังวล โดยหากผู้ส่งออกข้าวไม่มั่นใจ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยกระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวจำนวน 2 ล็อต ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ ล็อตแรกจะเปิดประมูลข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) จำนวน 227,260 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว จำนวน 162,130 ตัน และข้าวหอมมะลิ จำนวน 68,590 ตัน รวมถึงจะเปิดประมูลข้าวทั่วไป จำนวน 5 แสนตัน เพื่อระบายข้าวบริโภคในประเทศ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ส่งออกข้าวเข้าร่วมประมูลข้าว

เขากล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายที่จะระบายข้าวให้ได้ต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จะระบายข้าวได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน และสามารถส่งเงินคืนคลังได้เดือนละ 10,000 ล้านบาท จากเดิม 5,000 ล้านบาท

นายยรรยงยังปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีที่ดินอินเดียเชิญจอมติไทยว่าขายข้าวในราคาต่ำ ซึ่งถือว่าการทุ่มตลาดนั้น ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะข้าวไทยราคาแพงกว่าหลายประเทศ และไม่มีควมจำเป็นต้องลดราคาต่ำมาก เพราะข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ดี รวมทั้งไม่กังวลหากประเทศอื่นๆ จะยื่นฟ้องไทยต่อองค์การการค้าโลก หรือ WTO และพร้อมที่จะชี้แจง เพราะประเทศไทยก็มีหลักฐานเช่นกัน

บรรยากาศที่กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มชานาทางเงินโครงการรับจำนำข้าวจากรัฐบาล มีชานา จ.พิจิตร จ.อ่างทอง จ.นครสวรรค์ ยังคงปักหลักกรอ ส่วนสภาพความเป็นอยู่เป็นไปตามปกติ บางส่วนยังคงค้างที่กระทรวงพาณิชย์ และบางส่วนเดินทางกลับไปทำนา รวมถึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด และล่าสุดมีชานาจาก จ.กาญจนบุรี เข้าร่วมสมทบที่กระทรวงพาณิชย์

วันเดียวกันนี้ นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนา กล่าวถึงกรณีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการออกพันธบัตร (บอนด์) จำนำข้าวเพื่อระดมเงิน 1.1 แสนล้านบาท นำไปจ่ายเงินตามใบประทวนจำนำข้าวให้ชาวนา ว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลว่าจะหาเงินทางใด แต่ชาวนารอเงินมานานแล้ว คงไม่ได้ทำให้ชาวนาถอย เครือข่ายฯ ยังยืนยันเดินทางหน้าจนกว่าจะได้รับเงิน ไม่ต้องการระบุว่าขีดเส้นแค่ไหน เพราะขีดมาหลายรอบก็ไม่ได้ดีขึ้น หวังพึ่งองค์กรอิสระให้เข้ามาช่วยเหลือและเร่งรัดรัฐบาล รัฐบาลมักบอกรักษาการไม่มีอำนาจ ก็ควรให้รัฐบาลที่มีอำนาจในการสั่งการและแก้ไขว่าจะหาเงินจ่ายค่าข้าวอย่างไรเข้ามาจะดีกว่า

นายอุบล กลิ่นปทุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง แกนนำชาวนา จ.อ่างทอง ยอมรับว่ารู้สึกขงใจที่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกรับปากจะจ่ายเงินจำนำข้าวให้ในอาทิตย์หน้า โดยจะให้กับชาวนาอุทัยธานีก่อน สร้างความพอใจให้กับชาวนาใน จ.อุทัยธานี ส่วนใหญ่ ขณะที่ชาวนา จ.อ่างทอง ที่เดินทางไปด้วยรู้สึกไม่พอใจ ซึ่งถ้ารัฐบาลจ่ายเงินให้เฉพาะ จ.อุทัยธานี กลุ่มชาวนาจะยกระดับนำขบวนรถอีแต่นไปเรียกร้องบ้าง และอาจจะเดินทางไปดูเครื่องบินขึ้น-ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยไม่มีการปิดล้อม

ทั้งนี้ นายชาดาได้ชี้แจงกับกลุ่มชาวนาว่า รัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับชาวนาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนรายที่เกิน 500,000 บาท ขอเวลาดำเนินการ 6 สัปดาห์ หากไม่ได้จะเคลื่อนขบวนรถอีแต่นมาแบบกองพันปีศาจ บุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิและขับไล่รัฐบาล อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่านายชาดาได้ขอความเป็นธรรมและความเห็นใจจากรัฐบาล ในส่วนของ จ.อุทัยธานี มีชาวนาขึ้นทะเบียน 17,000 ครอบครัว วงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท สร้างความไม่มั่นใจให้กับชาวนาในจังหวัดอื่นๆ ว่าจะได้เงินในสัปดาห์หน้าด้วยหรือไม่

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวในเวทีระดมความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาจำนำข้าวและการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทยว่า ปัจจุบันมีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าว 875,907 ราย เป็นเงิน 114,804 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลควรขายข้าวในสต็อกเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้เงินจากการจำนำข้าว นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาช่วงกลางปี 2557 เพื่อนำมาจ่ายให้กับชาวนา และช่วงกลางฤดูหนาวดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับชาวนาที่ต้องการเงินกู้เพื่อนำไปใช้ปลูกข้าวฤดูการผลิตใหม่

[ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

ทีดีอาร์ไอแนะทำซีเคียวใบประทวนจ่ายหนี้

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขา ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหลายภาคส่วนที่ช่วยกันเสนอทางออกให้กับปัญหาดังกล่าว ซึ่งทุกฝ่ายก็มีความเห็นที่ดีที่จะช่วยให้มีทางออกที่ดี สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องลดทิว เพื่อให้ชาวนาสามารถอยู่รอดได้

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าว นั้น ตนมองว่าวิธีแก้ที่เร็วที่สุดคือการเปิดให้ชาวนานำใบประทวนไป แลกทรัพย์สินเป็นทุน โดยนำใบประทวนไปกู้เงินกับสถาบันการเงิน มีรัฐบาลค้ำประกันพร้อมจ่ายดอกเบี้ยแทนชาวนา จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่ง แนวทางดังกล่าวสามารถที่จะทำได้ โดยใช้วิธีการจำกัดเฉพาะชาวนาที่มีใบประทวนก่อนวันที่ 9 ธ.ค.2556 ก่อนการยุบสภาของรัฐบาลจะมีผล ซึ่งจะไม่ผิดกฎหมาย

ส่วนใบประทวนที่ออกหลังการยุบสภานั้นวันที่ 9 ธ.ค.2556 ให้รัฐบาลไปร่วมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออก ซึ่งทางออกนั้นยังมีอยู่ แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ไม่ใช่โยนความผิดให้คนอื่น ไม่ใช่มาชี้หน้าด่ากันในภาวะเช่นนี้ โดยรัฐบาลต้องลาออกเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เต็มความสามารถ เพราะรัฐบาลนี้ที่อยู่ในช่วงรักษาราชการก็คงไม่สามารถทำอะไรได้ ทั้งการออกพันธบัตรรัฐบาลหรือบีบ

บังคับให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าข้าวให้ชาวนา เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายชัดเจน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย (สปท) เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางที่รัฐบาลจะออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนานั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ ทั้งนี้สิ่งที่งานที่สุจริตในการหาทางออกคือให้รัฐบาลลาออกและตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด จะแก้ปัญหาทางที่สุดที่ **ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์**

ชาวนาควาจำนำ 39%เมินร่วมต่อ 85%ห่วงต้นทุนปลูกข้าวปรับขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของชาวนาทั่วประเทศ ในหัวข้อ “อนาคตจำนำข้าว อนาคตชาวนาไทย” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาจากโครงการรับจำนำข้าว จากการสอบถามความวิตกกังวลต่อปัญหาการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวที่ล่าช้าพบว่าชาวนาส่วนใหญ่ 78.77% มีความวิตกกังวล โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณในการนำมาจ่ายให้กับชาวนาและกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับเงินดังกล่าว ขณะที่ 21.23% ไม่มีความวิตกกังวล โดยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาได้อย่างแน่นอน

เมื่อถามว่า หากมีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไป จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ พบว่า 38.97% บอกว่าจะไม่เข้าร่วมโครงการแล้ว โดยให้เหตุผลว่าชาวนาได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวน้อย และเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากและประสบปัญหาได้รับเงินล่าช้า จึงควรให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าว ส่วน 36.73% บอกว่ายังจะเข้าร่วมโครงการต่อไป โดยให้เหตุผลว่าสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงอยากให้มีโครงการต่อไปแต่ควรมีการจำกัดปริมาณข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการและวงเงินในการรับจำนำข้าว และ 24.30% ยังไม่แน่ใจ เพราะไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินมาจ่ายค่าข้าวหรือไม่

ด้านความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ พบว่า 84.91% คือ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 53.35% คือ มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในนาข้าวเพิ่มมากขึ้น 45.11% คือ คุณภาพข้าวลดลง 44.13% คือ ผลผลิตต่อไร่ลดลง และ 34.63% จำนวนชาวนาที่ลดลง ไม่มีคนสืบทอดอาชีพทำนา

ส่วนข้อเสนอแนะต่อการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวนี้ พบว่าส่วนใหญ่ 47.70% เนะรัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำนี้โดยเร็ว 23.86% บอกว่ารัฐบาลควรมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหา ไม่โยนความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานอื่นๆ 18.35% เนะควรในการช่วยเหลือชาวนาในด้านอื่นๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต และ 10.09% มีการชดเชยให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงิน

ที่มา สำนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ชาวนา-โรงสีชู 3 ทางรอดช่วยชาวนา โยกเงินเข้าธ.ก.ส.-ตั้งกองทุน-ธนาคารชาวนา

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ได้หารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวนา โดยได้ข้อสรุปแนวทางช่วยเหลือ 3 แนวทาง คือ การเชิญชวนให้ชาวนาและประชาชนไทยโยกบัญชีเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่นไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ ธ.ก.ส.มีเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ช่วยเหลือชาวนา

แนวทางที่ 2 ให้จัดตั้งกองทุนชาวนาไทย โดยได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชื่อ "กองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย" เลขที่บัญชี 020033119718 สาขาจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอรับบริจาคเงินจากประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาที่มีความเดือดร้อน โดยรายละเอียดแนวทางการช่วยเหลือและการใช้เงินจะจัดทำรายละเอียดต่อไป ส่วนแนวทางที่ 3 จะผลักดันให้จัดตั้งธนาคารชาวนาไทย เพื่อให้เป็นธนาคารของชาวนาอย่างแท้จริง

ด้านนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ทั้ง 3 แนวทางสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว โดยเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำคือ การระดมเงินฝากไปช่วย ธ.ก.ส. โดยขอเชิญ

ชวนให้ประชาชนย้ายบัญชีเงินฝากจากแบงก์ที่ไม่ช่วยชาวนาไปฝากที่ ธ.ก.ส. และตนจะโยกเงินจากแบงก์ที่มีอยู่ 2 แบงก์ ไปฝากที่ ธ.ก.ส.เช่นกัน

ส่วนการจัดตั้งกองทุนชาวนาไทย น่าจะเริ่มทำได้ทันที ซึ่งเงินส่วนหนึ่งจะมาจากการบริจาค และกำลังเสนอรัฐบาลให้นำเงินค่าธรรมเนียมส่งออกข้าว (ค่าพรีเมียมข้าว) ปีละหลายพันล้านบาทเข้ามาสนับสนุนกองทุนและใช้เงินช่วยเหลือ เช่น การให้กู้ยืม, การชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้, การชดเชยปัจจัยการผลิต ซึ่งจะมีคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้ดูแล

ขณะที่การจัดตั้งธนาคารชาวนาไทย เป็นมาตรการที่จะดำเนินการในระยะกลางและระยะยาว เพราะเป็นแนวคิดที่มีมานานแล้ว อยากให้ชาวนามีธนาคารเป็นของตนเอง ใช้เงินตัวเอง บริหารงานเอง และช่วยเหลือกันเอง ซึ่งการตั้งธนาคารเชื่อว่าจะมีโรงสี ผู้ส่งออก และนักธุรกิจที่สนใจ เข้ามาร่วมในการจัดตั้ง และให้ชาวนาได้มีส่วนร่วมในการถือหุ้นด้วย

ด้านนางพิณทอง เมนะสิน ตัวแทนสภาเกษตรกร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่พยายามหาทางช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ ขณะที่หน่วยงานอื่นหรือสถาบันการเงินอื่นไม่ยอมช่วยเหลือและไม่เข้าใจด้วยว่าเหตุใดเมื่อมีคนจะช่วยเหลือชาวนา กลับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งต่อต้านขัดขวาง ทำให้ชาวนาไม่ได้เงินจากการจำหน่ายข้าวเสียที

"ขณะนี้ชาวนาถูกทำร้าย ถูกรังแก เอามาเชื่อมโยงกับการเมือง อยากถามว่าคนไทยกินข้าวที่ชาวนาปลูกใช้หรือไม่ แล้วข้าวของชาวนาไม่มีขายเลยหรือ ทุกคนมีความสุข แต่ชาวนาระทมทุกข์ อยากให้อาชีพชาวนาล้มหายตายจากไป สุดท้ายเหลือแต่อนุสาวรีย์ให้ชาวต่างชาติมาเดินดูว่า ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เลี้ยงชาวโลกหรือ" นางพิณทอง กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

'เลือกรับจำนำข้าว' ทางออกชาวนาคืออะไร?

คณะกรรมการ(กมธ.)การเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา จัดงานเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "เลิกจำนำข้าว แล้วทางออกของชาวนาคืออะไร" โดยระดมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ประธานอนุกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมามีผลล้นเหลือ มีการทุจริตทุกขั้นตอน และปัจจุบันยังติดเงินค้างชาวนาอีก จึงมองว่าโครงการนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อีกแล้ว ดังนั้นทางคณะกรรมการการเกษตรฯ มีข้อเสนอทางออก 3 แนวทาง ได้แก่ 1. กำหนดให้เงินสงเคราะห์ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ไร่ละ 2 พันบาท และประกันราคาข้าวเปลือกไว้ตันละ 8 พันบาท ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ซึ่งงบประมาณเพื่อการนี้คาดว่าจะใช้ประมาณ 4.7 หมื่นล้านบาท

ทางเลือกที่ 2 ให้แบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 6 กลุ่มของการถือครองที่ดิน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่มีที่ดิน 1-5 ไร่ ให้จัดสรรงบประมาณสงเคราะห์ 3 พันบาทต่อไร่ กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่มีที่ดิน 6-10 ไร่ ให้จัดสรรงบประมาณสงเคราะห์ 2.5 พันบาทต่อไร่ กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่มีที่ดิน 11-15 ไร่ ให้จัดสรรงบประมาณสงเคราะห์ 2 พันบาทต่อไร่ กลุ่มที่ 4 เกษตรกรที่มีที่ดิน 16-20 ไร่ ให้จัดสรรงบประมาณสงเคราะห์ 1.5 พันบาทต่อไร่ กลุ่มที่ 5 เกษตรกรที่มีที่ดิน 21-25 ไร่ ให้จัดสรรงบประมาณสงเคราะห์ 1 พันบาทต่อไร่ และกลุ่มที่ 6 เกษตรกรที่มีที่ดินจำนวน 26-30 ไร่ได้ 500 บาทต่อไร่ ส่วนในรายชื่อถือครองที่ดินมากกว่ากลุ่มที่ 6 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้

ส่วนทางเลือกที่ 3 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดนโยบายและจะต้องเข้มงวดและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในความรับผิดชอบอย่างจริงจังในพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพื้นที่ใหญ่ไม่น้อยกว่า 65 ล้านไร่ โดยให้เน้นผลิตข้าวคุณภาพสูง และไม่ต้องไปแข่งขันกับเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว เพราะที่ผ่านมาข้าวไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ส่วนเกษตรกรที่ไม่สามารถปลูกข้าวคุณภาพสูงได้ให้หันไปปลูกพืชไร่ชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น

ส่วนดร.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวถึงทางออกของชาวนาว่า ให้อำนาจรัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพื่อประกันราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ โดยอาจจะมอบหมายให้หน่วยงาน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.เป็นหน่วยงานหลักในการรับประกัน ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้ด้วยความสมัครใจ หากเป็นเกษตรกรขนาดเล็ก และอาจไม่มีเงินจ่ายเบี้ยประกัน ในกรณีนี้ทาง ธ.ก.ส.อาจเพิ่มเงื่อนไขการให้กู้ยืมเพื่อการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะทำให้เกษตรกรได้รับราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนในรายได้ของเกษตรกรที่ตามมา นโยบายนี้ไม่บิดเบือนกลไกตลาด และจะเป็นมาตรการที่สนับสนุนและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรเอกชนในทุกระดับรวมถึงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ เอเฟท

"ที่สำคัญจะต้องอาศัยความหลากหลายของทรัพยากรเชิงพื้นที่สร้างจุดยืน โดยการสร้างสินค้าเฉพาะให้กับท้องถิ่น ภายใต้การผลิตรูปแบบเฉพาะ เช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณธรรม การผลิตข้าวสังข์หยด การผลิตข้าว GI ตลอดจนการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผลผลิตจากข้าวเพียงอย่างเดียวไปสู่การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการผลิตผสมผสาน และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความเสี่ยง"

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้และชุดใหม่จะต้องดำเนินแก้ไขปัญหาค่าข้าวค้างสต็อก โดยให้เร่งระบายข้าวใหม่ก่อนและให้เก็บสต็อกข้าวเก่าไว้เพื่อรอเวลาระบาย เนื่องจากหากเร่งระบายทั้งข้าวใหม่ และข้าวเก่าพร้อมกันจะส่งผลให้ราคาข้าวตกต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาอาจใช้วิธีประกันราคาข้าว โดยกำหนดราคาเพดานไว้ที่ 1 หมื่นบาทต่อตัน และใช้วิธีการชดเชยให้กับเกษตรกรเฉลี่ย 2-3 พันบาทต่อตัน ซึ่งจะใช้งบประมาณหลักหมื่นล้านบาท

"สิ่งที่น่ากังวลใจขณะนี้ระบบข้าวนาปรังกำลังเข้ามา หากรัฐบาลเร่งนำข้าวในสต็อกออกมาระบายเช่นนี้ จะกระทบชาวนาที่จะขายข้าวนาปรังในราคาตลาดได้เพียง 5-6 พันบาทต่อตัน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องใช้วิธีการรณรงค์ให้ชาวนาลดการปลูกข้าวนาปรัง โดยอาจมีการปลูกข้าวครั้งเดียวจากพื้นที่ที่เคยปลูก ส่วนนี้จะทำให้ระบบค่าข้าวสูงขึ้นอย่างไรก็ดีสต็อกรัฐบาลที่มีอยู่ในขณะนี้ 17-18 ล้านตัน ไม่มีใครทราบปริมาณที่แน่นอน มองว่าหากระบายสต็อกนี้ให้หมดไปอย่างน้อยจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี"

ขณะที่นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ทำไมชาวนาญี่ปุ่นถึงร่ำรวย ในประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ไม่ได้หรือ ยอมรับว่าจำนำข้าวมีปัญหาจริง แต่ชาวนาส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการยกระดับรายได้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นทางออกที่ให้ผลโดยตรงและเห็นชัดเจนก็คือโครงการจำนำ เพราะปัจจุบันต้นทุนต่อไร่ของชาวนาก็เพิ่มขึ้นด้วย

"ดังนั้นทางออกในเรื่องต่างๆ ควรถามชาวนาดูว่า มากกว่าที่จะกำหนดนโยบายโดยภาครัฐอย่างเดียว เช่น จะมีการกำหนดโซนนิ่งปลูกข้าว ทั้งที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยยุ้ย่าตายแล้ว วันหนึ่งจะให้เขาเลิกปลูก หรือหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่มีความชำนาญ มันก็ไม่ใช้"

ด้านนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา กล่าวว่า ปัญหาการรับจำนำของรัฐบาลมีปัญหาตั้งแต่การตั้งราคาจำนำไว้สูงกว่าราคาตลาดมาก ซึ่งขัดกับหลักการของการรับจำนำที่ไม่ดึงดูดให้ผู้จำนำต้องมาเถลไถลและวิธีการรับจำนำทุกเมล็ดของรัฐบาลไม่ใช้การรับจำนำ แต่ควรเรียกว่าการรับซื้อข้าวจากชาวนามากกว่าในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงในการดำเนินการโดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการเก็บรักษา รวมทั้งยังมีต้นทุนที่เกิดจากการเสื่อมคุณภาพของผลผลิตข้าว ซึ่งเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศจำนวนมากที่จะต้องจัดสรรชดเชยการขาดทุนจากโครงการดังกล่าว

"โครงการนี้เปิดโอกาสให้มีการทุจริตในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ จะได้นำเสนอผลการศึกษารวมถึงข้อชี้แนะของทุกฝ่ายข้างต้นเพื่อทำเป็นงานวิจัยเสนอต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า เพราะมองว่าหากรัฐบาลใหม่ยังเป็นพรรคเดิม และยังคงเดินหน้าจำนำข้าวอยู่ ประเทศจึงแน่นอน"

กรุงจีนเตือนรัฐบาลไทยเลิกจํานำข้าวก่อนหายนะ

สำนักข่าว โภคโกลโทมส์ จากจีน เผยแพร่บทความของ โจว ฟางยี นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติ ของจีน โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญ ว่า ปัจจุบัน วิกฤตการณ์เมืองของไทย กำลังทำให้ ชาวนา ต้องตกเป็นเหยื่อที่น่าสงสารมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลไม่สามารถหาเงินมาจ่ายในโครงการรับจํานำข้าวกับชาวนาได้ ขณะเดียวกันก็ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเลิกใช้โครงการรับจํานำข้าว และให้ทุ่มเทเวลาไปกับการพัฒนาพื้นที่ชนบทแทน

บทความดังกล่าว ระบุว่า นอกจากปัจจุบัน วิกฤตการณ์เมืองไทยจะเข้าสู่ภาวะทางตันโดยแทบจะสมบูรณ์แบบแล้ว หลังจากที่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลขึ้นปกครองประเทศได้ ในอีกด้านหนึ่ง การที่รัฐบาลของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาได้ ก็กำลังทำให้ชาวนาหลายคนต้องประสบกับภาวะถึงแตกและถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว ดังนั้น จึงไม่แปลกที่ ปัจจุบัน ชาวนาของไทยจะลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาล ซึ่งนั่นจะยิ่งทำให้รัฐบาลต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากยิ่งขึ้นไปอีก

ทั้งนี้ บทความของ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์จีน ได้ย่นย่อ "ความล้มเหลวของโครงการรับจํานำข้าว" ว่าเกิดขึ้นมาจากราคาข้าวในตลาดโลกตกลงอย่างหนัก นับตั้งแต่ปี 2011 ขณะที่ตัวโครงการเอง ซึ่งรับจํานำในราคาที่สูงกว่าในตลาด ก็เริ่มประสบปัญหาขาดทุนหนักขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ทำให้คนชั้นกลางออกมาต่อต้านอย่างหนัก

อย่างไรก็ดี ถึงแม้นโยบายจํานำข้าวจะส่งผลดีในระยะสั้น โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนจนและชาวนาให้มีรายได้มากขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับส่งผลเสียในระยะยาว และเป็นทางเลือกนโยบายที่ไม่น่าจะเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่รัฐบาลไทยอยู่ในสภาวะอ่อนแอจากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อมายาวนาน จนทำให้การผลักดันนโยบายต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างแข็งแกร่ง และไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาว

ดังนั้น ผู้เขียนจึงมองว่า สิ่งที่เหมาะสมกับไทย ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ก็คือ รัฐบาลควรหันมามุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ในชนบท เพื่อผลักดันให้ประเทศหนีพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

นอกจากนี้ ถ้าหากว่า ยังคงมีการเดินหน้าใช้นโยบายจํานำข้าวต่อไป ก็คงยิ่งสร้างความเสียหายหนักขึ้น เพราะต้นทุนของโครงการดังกล่าว ก็จะถูกผลกระทบมายังชนชั้นกลาง จึงคาดว่าจะยิ่งกระตุ้นให้คนชนชั้นกลางออกมาประท้วงรัฐบาลหนักยิ่งขึ้น อีกทั้ง ด้วยการบริหารงานในโครงการรับจํานำข้าวที่ไร้ประสิทธิภาพ และไม่สร้างประโยชน์ที่แท้จริงต่อชาวนา ก็คงยิ่งทำให้อำนาจและความนิยมในตัวรัฐบาลย่ำแย่ลงไปอีก และต้องพบกับทางตันทางการเมือง

อย่างไรก็ดี โจว ฟางยี มองว่า วิกฤตการณ์เมืองไทยที่กำลังตกอยู่ในสภาวะแย่งชิงอำนาจกันไปมาระหว่างฝ่ายรัฐบาล กับฝ่ายผู้ต่อต้าน กำลังทำลายความเป็นเอกภาพและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติลง นอกจากนี้ ยังทำให้โครงการ ข้าวแลกเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนในโครงการรถไฟความเร็วสูง ของจีน กับไทย ต้องกลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งไปด้วย

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียน จึงเสนอแนะปิดท้าย โดยได้ขอให้ทุกฝ่ายเร่งหันหน้าเข้ามาเจรจาและประนีประนอมกัน เพราะมีเช่นนั้นแล้ว ไทยจะต้องจ่ายราคาค่างวดของความรุนแรงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นอย่างหนัก ขณะที่ ตัวของชาวนา ซึ่งมีศักยภาพน้อยในการรับมือกับความเสียหายต่างๆ ก็จะต้องตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงมากที่สุด

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 ก.พ. 2557 มีจำนวน 104,109 ตัน มูลค่า 48.161 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 40.7% และมูลค่าลดลง 35.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 175,549 ตัน มูลค่า 75.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 ก.พ. 2557 มีจำนวน 411,364 ตัน มูลค่า 175.715 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 29% และมูลค่าลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 579,773 ตัน มูลค่า 258.582 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

ประธานสหภาพชาวนาได้เปิดเจรจากับกรมภาษีกัมพูชาเรียกร้องให้รัฐบาลปรับลดภาษีโรงสีข้าวลง รวมทั้งจัดสรรเงินกู้ยืมให้แก่กลุ่มสหภาพชาวนา เนื่องจากกลุ่มชาวนากัมพูชามีภาระหนี้สินจำนวนมาก และภาษีโรงสีข้าวที่รัฐบาลเรียกเก็บเพิ่มเติมก็ยิ่งทำให้กลุ่มชาวนาต้องแบกรับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการส่งออกข้าว 1 ล้านตันปีหน้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์กรรมได้เรียกร้องให้ภาคเอกชนผู้ส่งออกข้าว และภาคอุตสาหกรรมข้าวกัมพูชาผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดรับซื้อข้าวต่างประเทศกำหนด โดยไม่นำข้าวคุณภาพต่ำมาผสมกับข้าวคุณภาพดี และไม่นำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาผสมกับข้าวกัมพูชาเพื่อส่งออกเพื่อให้ตลาดนำเข้าข้าวเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวกัมพูชาแต่ซึ่งมีชื่อเสียงจากการประกวดข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก

หนังสือพิมพ์พนมเปญ โปสต์ฉบับออนไลน์ รายงานว่า ขณะที่เมื่อปีที่แล้วมีแต่ข้าวดีสำหรับผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชา ที่ทำลายสถิติส่งออกข้าวได้มากถึง 378,800 ตัน แต่สำหรับปี 2557 กลับมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มต้นปีเสียแล้ว

ผู้สังเกตการณ์หลายคน ระบุว่า ต้องโทษโครงการจำนำข้าวของประเทศไทย คำสัญญาที่นำมาซึ่งความขัดแย้งของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ว่าจะจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนา ในราคาที่สูงกว่าตลาด กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนนี้ และกำลังสร้างหายนะร้ายแรงให้กับตลาดโลกด้วย สต็อกข้าวที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มโครงการรับจำนำข้าว เมื่อปี 2554 ได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และถ้าเร่งรีบขายออกไปก็จะทำให้ข้าวราคาถูกท่วมตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ

เมื่อเดือนมกราคม ปี 2555 กัมพูชาส่งออกข้าว 9,700 ตัน แต่เพียงหนึ่งปีต่อมา ยอดส่งออกในช่วงเวลาเดียวกัน คือปี 2556 ก็พุ่งขึ้นไปเป็น 25,700 ตัน แต่พอเดือนมกราคมปีนี้ พบว่า ไม่อาจคงยอดส่งออกเดิมเอาไว้ได้ โดยตัวเลขส่งออกลดลงไปอยู่ที่ 21,500 ตัน

นายเดวิด แวน รองเลขาธิการกลุ่มพันธมิตรของผู้ผลิตข้าวและส่งออกของประเทศกัมพูชา ให้ความเห็นว่า ผู้ซื้อกำลังรอคอยด้วยความกระวนกระวายว่า ราคาข้าวไทยจะลดลงไปอีกขนาดไหน ในขณะที่โครงการจำนำข้าวของรัฐบาลไทยกำลังจะหมดอายุในเดือนนี้ และบรรดาผู้ส่งออกข้าวในภูมิภาค ต่างก็กำลังจับตาวาไทยจะตัดราคาเพื่อระบายข้าวจำนวนมหาศาลในสต็อก ที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าข้าวทั่วโลกหรือไม่

จากรายงานของกระทรวงเกษตรของสหรัฐ เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มที่รัฐบาลจะขายข้าวจำนวนเกือบ 150,000 ตัน ในราคาที่ต่ำกว่าตลาด 7-19 เปอร์เซ็นต์

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานเมื่อวันที่ 19 ก.พ.นี้ว่า ขณะที่เกิดเหตุวุ่นวาย อันเนื่องมาจากชาวนาออกมาทวงเงินค่าข้าว รัฐบาลไทยก็มีแผนจะขายข้าวเดือนละ 1 ตัน ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ และการที่มีข้าวทะลักเข้าไปในตลาดจำนวนมาก ย่อมทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น แต่ราคาถูกลง

นายขัน คันธี ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของพระตะบอง ไรซ์ อินเวสต์เมนต์ ได้อ้างถึงความเสียหายที่จะเกิดกับข้าวหอมของกัมพูชา ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของข้าวหอมมะลิของไทยว่า ก่อนหน้านี้ ข้าวไทยราคาตันละ 1,169 ดอลลาร์ หรือราว 35,000 บาท แต่ตอนนี้ลดลงเหลือเพียงตันละ 950 ดอลลาร์ หรือราว 28,500 บาท และยังมีแนวโน้มที่จะขายถูกกว่านี้ เพื่อระบายข้าวที่ล้นสต็อกออกสู่ตลาด

นายขัน ยังคาดการณ์ด้วยว่า เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีการส่งออกข้าวของกัมพูชาชะลอตัวลง โอกาสที่กัมพูชาจะขายข้าวได้ตามเป้า ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประเทศไทย การเติบโตของการส่งออกข้าวของกัมพูชา ต้องพึ่งพาลาดตลาดภายนอกอย่างมาก

ด้านนายเมย์ คัลยัน ที่ปรึกษาอาวุโสของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสูงสุด ระบุว่า ความเจ็บปวดระยะสั้นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็คือการทำอุปทานจำนวนมากเข้าไปในตลาด แต่สำหรับกัมพูชา การเพิ่มการผลิตและคุณภาพที่ดีขึ้น จะช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว เมื่อสถานการณ์ในไทยบรรเทาแล้ว โดยเขาบอกว่า ถ้าเราผลิตข้าวที่มีคุณภาพ คนก็จะมาซื้อข้าวของเราเอง

ที่มา Oryza.com และ [คมชัดลึก](#)

พม่า

สหพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation: MRF) เรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงนโยบายข้าว เพื่อแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งออกข้าว อาทิ อินเดีย ไทย เวียดนาม และจีน โดยเลขาธิการสหพันธ์ฯ ระบุว่า รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้ครอบคลุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้อย่างเสรีในสาขาต่างๆ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ การสีข้าว และการทำเกษตรอุตสาหกรรม

เลขาธิการสหพันธ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการผลิตภายในประเทศและส่งออกอุปทานส่วนเกิน เป็นนโยบายที่ไม่เฉพาะเจาะจง และประเทศต้องการนโยบายด้านยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนบทบาทของโรงสี ผู้ประกอบการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และระบบประกัน ทั้งนี้ สหพันธ์ฯ จะร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายข้าว โดยปัจจุบัน รัฐบาลและสหพันธ์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการร่างนโยบายข้าวฉบับใหม่ และมีกำหนดจะนำเสนอต่อประธานาธิบดี สาธารณชน พรรคการเมือง และองค์กรต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 เมียนมาร์ผลิตข้าวได้ 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.07 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 หน่วยงานของสหรัฐฯ ประมาณการความต้องการในประเทศ 1.025 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.02 ล้านตัน และปริมาณส่งออก 750,000 ตัน คงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค.56 — มิ.ย.57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 1.76 ล้านตัน ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.79 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ (2555/56) โดยในปีงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.1 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมати 593,257 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати 2.5 ล้านตัน) มูลค่าส่งออกรวม 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 14% และ 1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 349,267 ตัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับ 353,267 ตัน ในเดือนก่อนหน้า (ธ.ค. 2556) โดยในเดือน ม.ค. มีการส่งออกข้าวบาสมати (Basmati rice) จำนวน 52,240 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.3% จากจำนวน 45,291 ตัน ในเดือน ธ.ค. โดยราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,186 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 2.3% จากเดือน ธ.ค. ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมати (Non-basmati rice) มีจำนวน 297,027 ตัน

ลดลง 3.5% จากจำนวน 307,722 ตัน ในเดือน ธ.ค. แต่ราคา ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 693 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 3% จากเดือน ธ.ค.

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประมาณการว่า ในปีการตลาด 2014/15 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) อินเดียจะมีผลผลิตข้าว 104 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านตันข้าวสาร เมื่อเทียบกับตัวเลขประมาณการผลผลิตของปี 2013/14 อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่แปรปรวนในปี 2014 อาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงต่ำกว่าปริมาณผลผลิตที่ประมาณการไว้ 10 – 12 ล้านตัน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์เพิ่มเติมว่า ในปี 2014/15 อินเดียมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 275 ล้านไร่ และมีผลผลิตข้าวบาสมชาติ 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.8 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2013/14

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประมาณการว่า ในปี 2556/57 อินเดียผลิตข้าวได้ 103 ล้านตัน ซึ่งจำแนกเป็นข้าวฤดู kharif (ฤดูมรสุม – ฤดูหนาว) 90 ล้านตัน และเป็นข้าวฤดู rabi (ฤดูใบไม้ผลิ – ฤดูร้อน) 13 ล้านตัน ทั้งนี้ ในปี 2013/14 อินเดียผลิตข้าวบาสมชาติ 7.5 ล้านตัน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11.25 ล้านไร่ ลดลงจากผลผลิต 7.8 ล้านตัน และพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11.88 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับปี 2011/12 ทั้งนี้ สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในปี 2013 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงและช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นในปี 2013/14 นอกจากนี้ ราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีในปี 2013/14 ยังเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกษตรกรเพาะปลูกในฤดูต่อไป

ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ของอินเดียต่ำกว่าผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยของโลก ซึ่งรัฐบาลได้นำโครงการปฏิวัติสีเขียว (Green Revolution Program) และเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงอื่นๆ มาใช้ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย รัฐ Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, eastern Uttar Pradesh, West Bengal, และ Odisha นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนเทคโนโลยีภายใต้การผลิตระบบการปลูกข้าวแบบประณีต (System of Rice Intensification) ในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ำและปุ๋ยเคมีน้อย แต่ใช้แรงงานในการผลิต

ในปี 2013/14 อินเดียมีพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ลูกผสม (hybrid rice) ประมาณ 11.25 ล้านไร่ คงที่เมื่อเทียบกับปี 2012/13 ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงด้านอาหารของอินเดีย (National Food Security Mission) ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ลูกผสมเพื่อให้ได้ผลผลิต 3 ล้านตัน ภายในปี 2011/12

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2014/15 อินเดียมีความต้องการใช้ข้าวในประเทศ 98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 95 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2013/14 เนื่องจากอุปทานในประเทศมีเพียงพอและรัฐบาลระบายข้าวผ่านโครงการจัดสรรข้าวภายใต้กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารฉบับใหม่ (National Food Security Act) โดยกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า ราคาข้าวในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์สูงเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มความต้องการใช้ในประเทศในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยราคาข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012/13 เนื่องจากการปรับเพิ่มราคาขั้นต่ำ (Minimum Support Price: MSP) สำหรับข้าวเปลือก และอุปทานในประเทศมีปริมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวในประเทศเริ่มปรับลดตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2013

สำหรับปริมาณส่งออก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2014/15 อินเดียจะส่งออกข้าวได้ 8 ล้านตัน เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และความต้องการข้าวของประเทศอิหร่านลดลง อย่างไรก็ตาม อินเดียอาจจะส่งออกข้าวได้มากกว่าปริมาณที่คาดไว้ เนื่องจากปัจจัยด้านเงินรูปีที่อาจอ่อนค่าลง และราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังคาดการณ์เพิ่มเติมว่า ในปี 2013 อินเดียส่งออกข้าวได้ 10.5 ล้านตัน และ ในปี การตลาด 2013/14 จะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐบาลมีสต็อกข้าว(The central pool) ประมาณ 31.27 ล้านตัน ลดลงจาก 35.4 ล้านตัน หรือลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

คาดการณ์ว่า ณ วันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ สต็อกของรัฐบาลจะลดลงเหลือเพียง 20 ล้านตัน ลดลงจาก 23.1 ล้านตัน หรือลดลง 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

สมาคมโรงสีข้าวผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไนจีเรีย (Rice Millers Importers and Distributors Association of Nigeria: RiMIDAN) เปิดเผยว่า นโยบายของรัฐบาลล่าสุดที่ปรับลดภาษีนำเข้าข้าวเหลือตันละ 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาลประมาณ 50,000 ล้านไนรา (หรือประมาณ 303 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรัฐบาลเห็นชอบลดภาษีนำเข้าจากเดิมตันละ 570 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือตันละ 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2 เดือน เพื่อลดปริมาณลักลอบนำเข้าข้าวผ่านชายแดนประเทศเบนิน รัฐบาลตัดสินใจในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้าวที่นำเข้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้องนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายผ่านทางเรือไนจีเรีย โดยใช้วิธีลดภาษีนำเข้าให้ใกล้เคียงกับภาษีนำเข้าของเบนินที่กำหนดไว้ที่ ตันละ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม เลขาธิการสมาคมฯ เปิดเผยว่า อัตราภาษีใหม่นี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างถาวร สมาชิกของสมาคมฯ หลายรายสั่งซื้อข้าวในอัตราภาษีใหม่นี้ แต่ข้าวจำนวนมากยังคงอยู่บนเรือประมาณ 20 ลำที่ลอยลำอยู่กลางทะเล รอการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับอัตราภาษี

เลขาธิการสมาคมฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 ไนจีเรียนำเข้าข้าวอย่างถูกกฎหมายน้อยกว่า 100,000 ตัน และการปรับลดอัตราภาษีในครั้งนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศประมาณ 50,000 ล้านไนรา (หรือประมาณ 303 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ขณะที่ การตัดสินใจปรับลดภาษีนำเข้าลงเหลือระดับปัจจุบันของประเทศเบนิน เป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้นำเข้านำเข้าสต็อกข้าวลงที่ประเทศเบนินและส่งไปยังประเทศไนจีเรียผ่านชายแดนของประเทศ ในปี 2556 มีข้าวหนึ่งที่ถูกส่งไปยังประเทศไนจีเรียโดยผ่านประเทศเบนินประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งส่งผลให้ไนจีเรียสูญเสียรายได้จากภาษีนำเข้าประมาณ 300,000 ล้านไนรา (หรือประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ที่มา Oryza.com